



สภาเภสัชกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1877, 0-2591-8298 โทรสาร 0-2590-2439
www.pharmacycouncil.org email : pharthai@pharmacycouncil.org

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ ๔ /๒๕๕๕

เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี

คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้พิจารณาจัดทำโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปีขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒๐๐ (๒/๒๕๕๕) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อใช้กับหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองจากสภาเภสัชกรรมเพื่อใช้ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และหากสถาบันประสงค์จะใช้เกณฑ์นี้ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ก็สามารถใช้ได้โดยอนุโลม สำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (clerkship) ภาคสาขาหลัก ให้มีการกำหนดรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม ที่ได้มีการประกาศแล้ว ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๑๗/๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการประกาศโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี เพื่อใช้ในการจัดการ และการประเมินเพื่อการขอรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นางธิดา นิงสานนท์)
นายกสภาเภสัชกรรม

โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี

หมวดวิชาหลัก	หมวดวิชาย่อย	ประกาศสภาเภสัชกรรมฯ ที่ 12/2551 ¹	ข้อเสนอโครงสร้าง หลักสูตร สาขาหลัก
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า 220 หน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 220 หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป	ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นไป ตามมาตรฐานหลักสูตร ตามที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา	มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 30 หน่วยกิต	มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ	ครอบคลุมสาระที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพเฉพาะแต่ละด้านจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต		
	ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเนื้อหาที่ เกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่การทำงาน ของร่างกายและจิตใจมนุษย์ สาเหตุและ กลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพ พยาธิ สรีรวิทยาของโรค แนวทางการศึกษา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 30 หน่วยกิต	มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
	ระดับวิชาชีพ ¹ ประกอบด้วยรายวิชาชีพทางเภสัช ศาสตร์ โดยแบ่งเป็น	จำนวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 114 หน่วย	จำนวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 114 หน่วย
	● กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์ ²	จำนวนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวน	จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 25 ของ

¹ การร่างประกาศดังกล่าว เน้นโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องมีส่วนของโครงสร้างรายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ไม่น้อยกว่าเดิมใน 3 ด้าน และเพิ่มสัดส่วนของรายวิชาชีพด้านผู้ป่วยชัดเจน เนื่องจากในช่วงเวลาที่ประกาศ หลักสูตร 6 ปี มีเพียงสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

² จำนวนหน่วยกิตกำหนดจากสมรรถนะร่วมของทุกหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก	หมวดวิชาย่อย	ประกาศสภาเภสัชกรรมฯ ที่ 12/2551 ¹	ข้อเสนอโครงสร้าง หลักสูตร สาขาหลัก
		หน่วยกิต	จำนวนหน่วยกิตระดับ วิชาชีพ
	● กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย ³	จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของจำนวน หน่วยกิต	จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 25 ของ จำนวนหน่วยกิตระดับ วิชาชีพ
	● กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและ การบริหารเภสัชกิจ ⁴	จำนวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวน หน่วยกิต	จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 12 ของ จำนวนหน่วยกิตระดับ วิชาชีพ
	● รายวิชาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มวิชาด้าน ที่เป็นสาขาหลักของแต่ละหลักสูตร	ไม่ได้กำหนด	จำนวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น จากเกณฑ์ข้างต้นสำหรับ กลุ่มวิชาในด้านนั้นส่งผล ให้จำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่เป็น สาขาหลัก รวมทั้งหมด ตลอดหลักสูตรไม่น้อย กว่า 45 หน่วยกิต หรือ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 37 ของ จำนวนหน่วยกิต ระดับ วิชาชีพ
หมวดการฝึก ปฏิบัติงานวิชาชีพ	การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ	ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง ⁵ โดยฝึกทั้ง โรงพยาบาล

³ จำนวนหน่วยกิตกำหนดจากสมรรถนะร่วมของทุกหลักสูตร

⁴ จำนวนหน่วยกิตกำหนดจากสมรรถนะร่วมของทุกหลักสูตร

⁵ จำนวนชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต อยู่ระหว่าง 45-70 ชั่วโมง

หมวดวิชาหลัก	หมวดวิชาย่อย	ประกาศสภาพหลักสูตรฯ ที่ 12/2551 ¹	ข้อเสนอโครงสร้าง หลักสูตร สาขาหลัก
			และร้านยา แห่งละไม่ น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และคิดเป็นจำนวนหน่วย กิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
	การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก	ไม่น้อยกว่า 1400-1600 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่า 1600 ชั่วโมง ⁶ โดยคิดเป็นจำนวนหน่วย กิตรวมไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
หมวดโครงการ พิเศษ/การวิจัย	โครงการพิเศษของนิสิต/นักศึกษา (senior project)	ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก เสรี	-	ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ:

- ก. จำนวนหน่วยกิตดังกล่าวในแต่ละด้านกำหนดจากเกณฑ์ขั้นต่ำของสมรรถนะร่วม สถาบันการศึกษาเภสัช
ศาสตร์แต่ละแห่งสามารถเพิ่มเติมรายวิชาในแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กรณีที่
จำนวนหน่วย กิตของหลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อนที่โครงสร้างดังกล่าวประกาศใช้ ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ให้ชี้แจงแสดงความจำเป็นให้สภาหลักสูตรพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางตามอัตลักษณ์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละหลักสูตร

⁶ จำนวนชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต อยู่ระหว่าง 45-60 ชั่วโมง